

Nhiều sự hỗ trợ hơn cho hệ thống giáo dục đang phát triển của Alberta

Ngày 23 tháng 7 năm 2024 [Câu hỏi từ cơ quan truyền thông](#)

Nguồn kinh phí mới sẽ đáp ứng nhu cầu của số lượng học sinh ghi danh ngày càng tăng và cho phép cơ quan quản lý của các trường học giảm bớt áp lực gia tăng lên các hoạt động ở các trường Mẫu giáo - Lớp 12.

Dân số Alberta đang bùng nổ và dẫn đến mức tăng trưởng chưa từng có trong hệ thống giáo dục của chúng ta, cộng thêm số lượng học sinh mới kỷ lục trên toàn tỉnh trong năm học 2024-25. Chính quyền Alberta ghi nhận và thông cảm với những thách thức mà cơ quan quản lý của các trường học phải đối mặt khi số lượng học sinh ghi danh ngày càng tăng, cùng với đó là chi phí hoạt động tăng lên và tình trạng lạm phát. Đó là lý do chính quyền tỉnh đang đầu tư \$215 triệu để giúp giảm bớt những áp lực này, bắt đầu từ năm học 2024-25.

Khoản đầu tư này sẽ mở rộng nguồn kinh phí hoạt động cho các cơ quan quản lý trường học trên toàn tỉnh và tăng số lượng phòng học di động tại các cộng đồng đang phát triển nhanh nhất của Alberta.

“Ngày càng có nhiều người chọn Alberta làm quê hương của mình và điều đó có nghĩa là các trường Mẫu giáo - Lớp 12 của chúng ta có số lượng học sinh ngày càng tăng. Chúng tôi đang cung cấp cho cơ quan quản lý của các trường học thêm không gian và nguồn lực để họ có thể tiếp tục công việc quan trọng là giáo dục thế hệ trẻ của Alberta.”

Danielle Smith, Thủ hiến

Mỗi cơ quan quản lý trường học trên toàn tỉnh sẽ nhận được một phần trong số tiền tăng thêm là \$125 triệu làm nguồn kinh phí để trang trải cho hoạt động. Số tiền được cung cấp cho mỗi cơ quan quản lý trường học sẽ được xác định dựa trên số lượng học sinh mà cơ

quan đó phục vụ. Nguồn kinh phí mới này có thể được các cơ quan quản lý trường học sử dụng để đảm bảo họ được trang bị nhằm hỗ trợ mức tăng trưởng về số lượng học sinh ghi danh thông qua việc thuê thêm giáo viên và trợ giảng. Ngoài ra, nguồn kinh phí này có thể được sử dụng để đảm bảo các chi phí hoạt động ngày càng tăng không ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh.

“Khi áp lực chi phí tiếp tục gia tăng, chúng tôi muốn đảm bảo rằng nguồn kinh phí cho công tác giáo dục không bị tách ra khỏi học sinh và lớp học. Khoản kinh phí bổ sung mà chúng tôi đang cung cấp cho các cơ quan quản lý trường học sẽ giúp bảo vệ trải nghiệm trong lớp học cho các em học sinh của chúng ta.”

Demetrios Nicolaidis, Bộ trưởng Bộ Giáo dục

Để đáp ứng nhu cầu có thêm không gian cho học sinh, chính quyền Alberta đang đầu tư \$90 triệu trong năm học này để hỗ trợ hoạt động xây dựng và lắp đặt lên tới 100 phòng học di động mới và di dời lên tới 50 phòng học di động. Các lớp học di động này sẽ cung cấp cho các cơ quan quản lý trường học lên tới 2,500 chỗ mới và 1,250 chỗ được tối ưu hóa cho học sinh trong các cộng đồng đang phát triển nhanh nhất của tỉnh ở khu vực đô thị Calgary và Edmonton trong năm học 2024-25.

Trong ba năm tới, chính quyền Alberta sẽ cung cấp hơn \$1.2 tỷ cho các cơ quan quản lý trường học để hỗ trợ mức tăng trưởng về số lượng học sinh ghi danh. Nguồn kinh phí này sẽ hỗ trợ việc tuyển thêm hơn 3,100 giáo viên và nhân viên hỗ trợ lớp học, để các hệ trường có thể kiểm soát sĩ số lớp học và số lượng học sinh ngày càng tăng. Hơn \$1.5 tỷ cũng đang được cung cấp để các cơ quan quản lý trường học có thể hỗ trợ những nhu cầu học tập chuyên biệt và đáp ứng nhu cầu của các lớp học phức tạp bằng cách dành cho học sinh thời gian tập trung, sự hỗ trợ và sự quan tâm mà các em cần để thành công.

Thông tin nhanh

- Mức kỷ lục \$9.3 tỷ sẽ được chi cho hệ thống giáo dục của Alberta trong năm 2024-25, tức là hơn \$46 triệu mỗi ngày cho học sinh trong độ tuổi đến trường.
- Chính quyền Alberta đang đầu tư \$2.1 tỷ để thúc đẩy 43 dự án trường học được ưu tiên. Những dự án này sẽ tạo ra 35,000 chỗ mới và được nâng cấp cho hiện đại dành cho học sinh.
- Khoản đầu tư trị giá \$90 triệu cho các lớp học di động nhằm giải quyết những áp lực từ số lượng học sinh ghi danh trong năm học 2024-25 sẽ bổ sung cho khoản

đầu tư \$50 triệu dành cho các lớp học di động trong Ngân sách năm 2024.

Thông qua khoản đầu tư \$90 triệu cho các lớp học di động:

- Hội đồng Giáo dục Calgary (Calgary Board of Education) sẽ nhận được lên tới 31 phòng học di động mới và có tới 14 phòng học được di dời.
- Hệ Trường Công giáo Calgary (Calgary Catholic School Division) sẽ nhận được lên tới 14 phòng học di động mới và có tới sáu phòng học được di dời.
- Các Trường Công lập Edmonton (Edmonton Public Schools) sẽ nhận được lên tới 26 phòng học di động mới và có tới 11 phòng học được di dời.
- Hội đồng Trường Công giáo Edmonton (Edmonton Catholic School Board) sẽ nhận được lên tới 17 phòng học di động mới và có tới bảy phòng học được di dời.
- Các Trường Rocky View (Rocky View Schools) sẽ nhận được lên tới 12 phòng học di động mới và có tới 12 phòng học được di dời.

Truyền thông đa phương tiện

- [Xem cuộc họp báo](#)